

บทความเผยแพร่ประจำสัปดาห์

ตลาดข้อตกลง ลดความเสี่ยง เพิ่มรายได้เกษตรกร

สินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่ทำรายได้เข้าประเทศปีละหลายพันล้านบาท แต่ปัจจุบัน การแข่งขันเสรีในตลาดโลกและการกีดกันทางการค้าจากประเทศ คู่ค้า ที่มีการออกกฎระเบียบต่างๆ ในการจำกัดสินค้าเกษตรที่จะนำเข้า จึงทำให้ เกษตรกรไทยต้องมีการปรับตัวในการพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ของตลาดโลก และแข่งขันกับคู่แข่งได้ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยหลายด้านที่ทำให้ ผลผลิตสินค้าเกษตรประสบกับปัญหาราคามีความผันผวน เกษตรกรจึงมี ความต้องการตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน กรมการค้าภายใน ได้เล็งเห็นความ ต้องการดังกล่าว จึงได้ส่งเสริมให้ เกิดการจัดทำตลาดข้อตกลง ขึ้นเพื่อเป็น กลไกที่จะช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกในการขายผลผลิตของตนเพิ่มขึ้น โดย การเชื่อมโยงตลาดให้ผู้ซื้อ ผู้ขาย ได้พบกันและมีการเจรจาเงื่อนไขต่างๆ เพื่อ ตกลงซื้อขายสินค้า ทำให้เกษตรกรจำหน่ายได้ในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งเป็นการ สร้างหลักประกันรายได้ที่แน่นอนให้กับเกษตรกร ส่วนทางด้านโรงงานแปรรูป ผู้ส่งออก ก็สามารถวางแผนด้านการผลิต และการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการดำเนินงานในการจัดทำตลาดข้อตกลงนั้น กรมการค้า ภายใน ได้ดำเนินการเพื่อประสานประโยชน์ระหว่างเกษตรกรและผู้ซื้อมา ตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งได้มีการตกลงซื้อขายทำสัญญาข้อตกลงมาตรฐาน จำนวน 1,419 สัญญา ปริมาณการส่งมอบสินค้า 161,757 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,211,958,599 บาท

โดยในปีงบประมาณ 2553 ณ เดือนเมษายน ได้มีการทำสัญญาซื้อตกลงมาตรฐานสินค้าเกษตรไปแล้ว จำนวน 10 ชนิด ได้แก่ มะเขือเทศ หอมแดง พริกหยวก กระเจี๊ยบแดง เมล็ดทานตะวัน เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก ชัยนาท1 ชมพู่เพชรสายรุ้ง ข้าวโพดหวาน ข้าวหอมมะลิ และข้าวกล้องงอก เป็นจำนวนสัญญา 93 สัญญา รวมปริมาณตามสัญญา 6,281 ตัน และมีการส่งมอบแล้วปริมาณ 2,293 ตัน โดยยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการส่งมอบ มูลค่าสินค้าที่ได้ส่งมอบแล้ว จำนวน 15,184,073 บาท ทั้งนี้ ได้ทำการตกลงซื้อขายสินค้าเกษตร ระหว่างเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร กับ ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก และ ห้างสรรพสินค้า ดังนี้

- มีการตกลงซื้อขายมะเขือเทศ ระหว่างกลุ่มเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู หนองคาย อุรธานี และสกลนคร กับ บริษัท ศรีเชียงใหม่ จำกัด ปริมาณ 4,438.5 ตัน ราคาตามสัญญา กิโลกรัมละ 2.20 บาท โดยเมื่อถึงเวลาส่งมอบ ผู้ซื้อให้ราคา กิโลกรัมละ 2.20-2.50 บาท

- มีการตกลงซื้อขายหอมแดง ระหว่างกลุ่มผู้ปลูกหอมแดง จ.ศรีสะเกษ กับ บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด ปริมาณ 100 ตัน บริษัท ตะวันพืชผล จำกัด ปริมาณ 100 ตัน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด และบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ปริมาณ 11 ตัน ราคา กิโลกรัม 19-21 บาท โดยผู้รับซื้อประกันราคาขั้นต่ำ กิโลกรัมละ 13 บาท และเมื่อส่งมอบจริงให้ราคา กิโลกรัมละ 21 บาท

นอกจากนี้ยังได้จัดอบรม/สัมมนาให้แก่เกษตรกร จังหวัดลพบุรี ร้อยเอ็ด นครพนม ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู นครสวรรค์ ชุมพร ราชบุรี กาญจนบุรี และเพชรบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง โดยใช้แบบสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้เป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งเชื่อมโยงการซื้อขาย โดยใช้ระบบตลาดข้อตกลงให้เป็นกลไกของภาครัฐเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา และทำให้เกษตรกรมีแหล่งรองรับผลผลิตที่แน่นอน ู้ราคาล่วงหน้า ทราบความต้องการของตลาดผู้ซื้อ สามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตที่ผู้ซื้อต้องการ ในราคาที่เกษตรกรพึงพอใจ ซึ่งเกษตรกรมีความเข้าใจในการซื้อขายโดยการ ทำสัญญาข้อตกลง จนเกิดการซื้อขายส่งมอบและรับมอบสินค้าระหว่างคู่สัญญาขึ้น
